

Source :

ไทยรัฐ

Date : 16 พ.ย. 2560


Page :

10

No :



10 เข็มคารวะ ชีพจลมนต์ ประธานศาลฎีกาต้อนรับ ชิโรชิระ โตะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัว และแสดงความยินดีในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นประธานศาลฎีกา ที่ห้องรับรองประธานศาลฎีกา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ วันก่อน

	<b>MATICHOH</b> INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	มติชน	
Date : 16 พ.ย. 2560	Page : 9	No: 60393888

## ให้ประกันผู้ช่วย‘สจล.’โก่ง700ล.

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ซอยสีคาม ถนนนครไชยศรี พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม ได้คุมตัวนายสรรพลสิทธิ์ ลิ้มนรรัตน์ อดีตผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. ผู้ต้องหาคดีร่วมกันลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์เงินฯ สจล.ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2552-8 เมษายน 2557 กว่า 700 ล้านบาทไปโดยทุจริต มาขออำนาจศาลฝากขังผิดแรก เป็นเวลา 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 15-26 พฤศจิกายนนี้ หลังจากตำรวจจับกุมตัวนายสรรพลสิทธิ์ ได้ที่บ้านพักย่าน จ.นนทบุรี เมื่อเย็นวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

สอบสวนเบื้องต้น นายสรรพลสิทธิ์ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา อ้างว่ามีลายเซ็นตัวเองปรากฏอยู่ในเอกสารการทำธุรกรรมนั้น เป็นการปลอมลายเซ็น โดยที่ไม่มีส่วนรู้เห็นแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ศาลพิจารณาคำร้องและสอบถามผู้ต้องหาแล้ว ไม่คัดค้านจึงอนุญาตให้ฝากขังได้ ต่อมาญาติของนายสรรพลสิทธิ์ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอลปล่อยชั่วคราว ศาลพิจารณาคำร้องและหลักทรัพย์แล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้นายสรรพลสิทธิ์ได้ประกันตัวไปโดยตีราคาประกัน 8 ล้านบาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล

Source :

ไทยโพสต์

Date :

16 พ.ย. 2550

Page :

5

No :

## ไต่ตร.ทวงคืนเกาะหลีเป๊ะ รีสอร์ทยื่นมีเอกสารสิทธิ

สตูล • เจ้าของรีสอร์ทตั้งบนเกาะหลีเป๊ะพร้อมทนายความแถลงข่าวแจ้งกรณีตำรวจเตรียมทวงคืนพื้นที่ยื่นยันครอบครองที่ดินโดยมีเอกสารสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย อัดตำรวจให้ข้อมูลบิดเบือนคำพิพากษาศาล

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ที่โรงแรมสินเกียรติบุรี อ.เมือง จ.สตูล นายนิคม อิ่มใจ ทนายความสำนักกฎหมายมงคล เปาอินทร์ แอลโซซิเอส นายมานิตย์ กวีรัชต์ เจ้าของบ้านต๋ายรีสอร์ทและบ้านต๋ายวิลล่า หมู่ 7 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล ร่วมกันแถลงข่าวกรณีที่เขาหน้าตีตำรวจพร้อมทวงคืนพื้นที่ ซึ่งอ้างว่าตำรวจได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้ที่ดินสร้างอาคารที่โรงพักบนเนื้อที่ 10 ไร่ แต่ถูกบุกกรุก ยึดถือ ครอบครองสร้างรีสอร์ท กระทั่งพื้นที่ดังกล่าวเหลือเพียงแค่ครึ่งไร่ และต่อมามีการฟ้องตำรวจบุกกรุกที่ดิน รวมถึงฟ้องขับไล่ตำรวจเพื่อให้รื้อถอนอาคารบ้านพักและสถานีตำรวจภูธรเกาะหลีเป๊ะ ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วนั้น

นายนิคมกล่าวว่า เป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรง โดยกล่าวหาว่าเป็นผู้มีอิทธิพลและเป็นนายทุนที่ฟ้องขับไล่ตำรวจ แล้วก็เอาที่ดินของตำรวจไปเกือบ 10 ไร่ จนเหลือเพียงแค่ 2 งาน รวมทั้งร่วมกันออกเอกสารสิทธิไม่ชอบด้วยกฎหมายว่า ที่ดินที่ตั้งรีสอร์ทบนเกาะหลีเป๊ะนั้นเป็นที่ที่มีเอกสารสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยนายมานิตย์เจ้าของรีสอร์ท ชื้อที่ดินดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 แต่ใส่ชื่อบุตรของตนไว้เป็นผู้ถือแทน และประกอบรีสอร์ทโดยสุจริตมาโดยตลอด โดยมี น.ส.3 ออกเมื่อปี พ.ศ.2511 โดยอุทยานแห่งชาติตะรุเตาประกาศพื้นที่อนุรักษ์เมื่อปี 2517 ภายหลังจากที่มีการออกเอกสารสิทธิแล้ว โดยนายมานิตย์มาซื้อที่ดินดังกล่าวเมื่อปี 2552 ดังนั้นข้อกล่าวหาที่ร้อง ผบ.ตร.ท่านนั้นออกแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชนทั้งหมด ขอให้พิจารณาว่าใครผิดใครถูก

"พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. และคณะเกือบ 100 นาย พร้อมอาวุธปืนกล/ปืนพกสั้น นั่งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์จากฝั่งไปลงที่เกาะ แถลงข่าวที่ สก.เกาะหลีเป๊ะ ติดกับรีสอร์ท ว่าถูกนายทุนผู้มีอิทธิพล ฟ้องขับไล่ตำรวจให้ออกจากพื้นที่ดินซึ่งมี 10 ไร่ เหลือ 2 งาน และนายทุนได้เอาที่ดินนี้มาปลูกสร้างรีสอร์ท บัดนี้ ศาลฎีกาพิพากษาให้ตำรวจชนะคดี จึงมาเรียกคืนที่ดินเพื่อศักดิ์ศรีของตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การกล่าวอ้างให้ร้ายดังกล่าวทำให้เสียหาย เพราะไม่เป็นความจริง นายมานิตย์ไม่เคยเป็นผู้มีอิทธิพล และไม่เคยลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ ประกอบอาชีพสุจริต ไม่เคยฟ้องขับไล่ตำรวจ และที่ดินที่ปลูกสร้างรีสอร์ทมี น.ส. 3 ที่กรมที่ดินและกรมป่าไม้ได้รับรองว่าออกมาชอบแล้ว แต่เคยถูกหัวหน้าอุทยานฯ แจ้งความดำเนินคดีเมื่อปี 2554 ขณะที่เริ่มก่อสร้างรีสอร์ทในที่ดิน น.ส. เลขที่ 39, 29 มาแล้ว และผู้กำกับ สก.เมืองมีคำสั่งไม่ฟ้อง เพราะเป็นเจ้าของที่ดิน"

ทนายความรายนี้กล่าวอีกว่า เมื่อปี 2558 ยังถูกหัวหน้าอุทยานฯ กล่าวหาว่าบุกรุกที่ดินอุทยานอีก โดยในครั้งนั้นเหลือคงในที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 29 เพียงแปลงเดียวให้รื้อถอนอาคาร 2 ชั้น ยาว 66 เมตร 20 ห้อง และร้านอาหาร/ครัว เนื้อที่ 6 ไร่ ต่อมาเมื่อมีการรังวัดที่ดินดังกล่าวแล้วคงเหลือ 3 ไร่ และรื้อถอนอาคารดังกล่าวเพียง 2 ห้องเท่านั้น ดังนั้น ตำรวจไม่ใช่เจ้าของที่ดิน กรมป่าไม้ไม่เคยอนุญาตให้ใช้ที่ดิน และนายมานิตย์ไม่เคยฟ้องคดีกับตำรวจ อีกทั้งคำพิพากษาศาลฎีกามีได้พิพากษาว่าตำรวจเป็นเจ้าของที่ดิน หากแต่เข้ามาปลูกสร้างเพราะอุทยานแห่งชาติตะรุเตาอนุญาตเท่านั้น จึงพิพากษายกฟ้อง

ปัจจุบันบ้านพักในที่ดิน 4 หลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ใช้งาน ปล่อยให้ร้าง ประกอบกับแพ็คดี ลูกหลานนางกิมตุ้ หาญทะเล เจ้าของที่ดินเดิม จึงได้รื้อถอนออกไปโดยตำรวจและทหารเรือ ดังนั้น การนำคำพิพากษามาอ้างเพื่อทวงคืนที่ดินของตำรวจไม่เป็นความจริง.

Source :

ผู้จัดการรายวัน

Date : 16 พ.ย. 2560

Page :

1/1

No :

## ‘ครูแพะ’ ลุ้น 17 พ.ย. ศาลนัดชี้ชะตา คดีฆบรณชนคนตาย

นครพนม - ลุ้นระทึก! คดี “ครูแพะ” อันโด่งดัง ครูจอมทรัพย์ ฆบรณชนคนตายเมื่อปี 48 ตีตกฟรี 1 ปี 6 เดือน ศาลนครพนมนัดอ่านคำพิพากษา 17 พ.ย. นี้ หลังกระทรวงยุติธรรมยื่นมือช่วยเหลือจนต้องมีการรื้อคดีใหม่ ศาลนัดอ่านคำพิพากษาคดีตั้งครูจอมทรัพย์ลุ้นนานนับปี

อ่านต่อหน้า 11

## ‘ครูแพะ’ ลุ้น 17 พ.ย. ศาลนัดชี้ชะตา คดีฆบรณชนคนตาย

นครพนม - ลุ้นระทึก! คดี “ครูแพะ” อันโด่งดัง ครูจอมทรัพย์ ฆบรณชนคนตายเมื่อปี 48 ตีตกฟรี 1 ปี 6 เดือน ศาลนครพนมนัดอ่านคำพิพากษา 17 พ.ย. นี้ หลังกระทรวงยุติธรรมยื่นมือช่วยเหลือจนต้องมีการรื้อคดีใหม่ ศาลนัดอ่านคำพิพากษาคดีตั้งครูจอมทรัพย์ลุ้นนานนับปี

จากกรณีคดีตั้ง “ครูแพะ” นางจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร อายุ 55 ปี อดีตข้าราชการครู ชาว จ.สกลนคร ที่ออกมาร้องทุกข์ต่อกระทรวงยุติธรรม ว่าตกเป็นแพะ หลังถูกตัดสินจำคุกเกี่ยวกับคดีฆบรณชนคนตาย โดยเหตุเกิดเมื่อ 11 มีนาคม 2548 ในพื้นที่ สภ.นาโตน อ.เรณูนคร จ.นครพนม หลังตีตก 1 ปี 6 เดือน จากคำพิพากษาคดีตัดสินของศาลฎีกาให้จำคุก 3 ปี 2 เดือน เมื่อปี 2556 แต่ได้รับการอภัยโทษออกมาเมื่อปี 2558

ต่อมาศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำสั่งให้ศาลชั้นต้น คือ ศาลจังหวัดนครพนม พิจารณารื้อคดี โดยมีกำหนดนัดสืบพยานเมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

ล่าสุดศาลจังหวัดนครพนมได้มีการนัดอ่านคำพิพากษาคดีดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 13.00 น. จะเป็นการชี้ชะตาครูจอมทรัพย์ว่าจะ เป็นแพะ หรือเป็นแกะ หลังมีการร้องทุกข์ต่อกระทรวงยุติธรรม อีกทั้งยังถือเป็นคดีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการรื้อคดีเพื่อพิจารณาใหม่ ตาม พ.ร.บ.การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 2526 ถือเป็นกรณีศึกษาสำหรับกระบวนการยุติธรรมของไทย และเป็นอีกคดีหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมาก

สำหรับคดี “ครูแพะ” หรือครูจอมทรัพย์ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 11 มีนาคม 2548 ในพื้นที่ สภ.นาโตน อ.เรณูนคร จ.นครพนม หลังครูจอมทรัพย์ ตีตกเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน จากคำพิพากษาคดีตัดสินของศาลฎีกาให้จำคุก 3 ปี 2 เดือน เมื่อปี 2556 แต่ได้รับการอภัยโทษออกมาเมื่อปี 2558 จนกระทั่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำสั่งให้ศาลชั้นต้น คือ ศาลจังหวัดนครพนม พิจารณารื้อคดี โดยศาลนัดสืบพยานเมื่อวันที่ 8-10 ก.พ. 60 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากนางจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร อายุ 55 ปี ได้ออกมาร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรมว่าตกเป็นแพะในคดี ยืนยันว่า ตนไม่ได้เป็นคนฆบรณชนที่ชนในที่เกิดเหตุ หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยืนยันหลักฐานในการดำเนินคดีว่ารถยนต์กระบะ โดยตัวทะเบียน บค 56 สกลนคร ซึ่งเป็นของครูจอมทรัพย์ ได้เกิดอุบัติเหตุชนคนตาย

แต่ภายหลังได้มีการรวบรวมหลักฐานร้องทุกข์มาเบิกความต่อศาลจังหวัดนครพนมว่า รถยนต์คันที่ชนคือ รถยนต์กระบะยี่ห้ออู่ชู ทะเบียน บค 56 มุกดาหาร พร้อมระบุว่า มี นาย สืบ วาปี เป็นเจ้าของเป็นคนขับชน พร้อมได้มีการเบิกความ นำพยานหลักฐานทั้งหมด มายืนยันในการพิจารณารื้อคดีของศาลจังหวัดนครพนม ครูจอมทรัพย์ ยืนยันมาโดยตลอดว่า ตนถูกใส่ความจากความผิดพลาดในการสอบสวนดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

นอกจากนี้ ในการพิจารณาไต่สวนของศาล ทางด้านครูจอมทรัพย์ยังได้มีการนำพยานปากสำคัญมาเบิกความต่อศาลเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ได้กระทำผิด คือ นางทัศนีย์ หาญพยัคฆ์ อายุ 61 ปี และ นางทองเรศ วงศ์ศรีษา อายุ 51 ปี ที่เป็นพยานสำคัญ ที่เคยยืนยันว่าเห็นคนขับรถยนต์คันที่ก่อเหตุเป็นชายลงมาดูศพผู้ตาย ก่อนขับรถยนต์หนีไป

สามารถจำเลขทะเบียนรถได้เพียง 56 แต่ไม่สามารถจำยี่ห้อ รวมถึงหมวดอักษร และจังหวัดของป้ายทะเบียนได้.

MIC	MATCHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	แนวหน้า :	
Date : 16 มี.ค. 2561	Page : 1911	No :

# ปปง. - 36 แบนก์ ตั้งศูนย์ปราบ 'คอลเซ็นเตอร์'

ปปง. จับมือ 36 แบนก์ 5 เครือข่ายมือถือ เปิดศูนย์ปฏิบัติการปราบ  
แก๊ง "คอลเซ็นเตอร์" ไล่สแกนเข้มบัญชีเงินฝากทุกธนาคาร พร้อม  
จัดกฎหมายฟอกเงินเพื่อรับจ้างเปิดบัญชี สัมโทษหนักจำคุก 10 ปี  
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ➡ ต่อ : คอลเซ็นเตอร์ - หน้า 11

## คอลเซ็นเตอร์

ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วิชาสธร รักษาการ เลขาธิการ ปปง. เป็นประธานการประชุม เตรียมการเกี่ยวกับแนวทางการเฝ้าระวังกลุ่ม มิจจาชีพ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” ซึ่งมีตัวแทน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารพาณิชย์ 36 แห่ง, ชมรมบัตรเครดิตแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) และบริษัทผู้ให้บริการ เครือข่ายโทรศัพท์ AIS, DTAC, TRUE รวมถึงการสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT), องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (TOT)

โดย พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์กล่าวว่า ปัจจุบันมีกลุ่มมิจจาชีพ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” มีพฤติกรรมในการหลอกลวงประชาชน โดยใช้กลอุบายต่างๆ เช่น การอ้างตัวเป็นเจ้าของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์ นายตำรวจ ขึ้นผู้ใหญ่หรือผู้บริหารสำนักงาน ปปง. โทรศัพท์ เข้ามาหลอกลวง ช่มชู้ให้ประชาชนเกิดความ ตื่นตระหนกตกใจ และหลงเชื่อโอนเงินไปให้ โดยกลุ่มมิจจาชีพดังกล่าว มีกระบวนการในการ กระทำความผิดที่สลับซับซ้อน เป็นเครือข่าย เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศ เป็นองค์กร อาชญากรรมและอาชญากรรมข้ามชาติที่ผ่าน มา มีการสืบสวนจับกุม ผู้กระทำความผิดมา ดำเนินคดีอย่างจริงจังตั้งแต่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ยัง มีแนวโน้มรุนแรงและสร้างความเสียหายตลอด

“ดังนั้น ปปง. จึงเชิญหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนด แนวทางและมาตรการในการระงับป้องกัน ซึ่งที่ประชุมมีมติที่จะปฏิบัติงานร่วมกันเป็น มาตรการพิเศษที่เน้นการป้องกันและการเฝ้า ระวังเพื่อการระงับยับยั้งความเสียหายมิให้เกิด ขึ้น และไม่ให้อุบัติภัยรั่วไหลจากการหลอกลวง ของกลุ่มมิจจาชีพ” พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ ย้ำ

นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ยังได้มีการ จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน ปปง. (สปก. ปปง.) เพื่อทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางในการ ประสานการปฏิบัติ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแต่ละฝ่ายได้มีการจัดตั้งผู้ประสานงาน หลัก (Person of contact) ไว้ หน่วยละ 3 นาย และการกำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารไว้ อย่างเป็นทางการเฉพาะเพื่อให้การประสานและการ ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และเป็นไป ด้วยความรวดเร็ว

ในเบื้องต้นสำนักงาน ปปง. กับธนาคาร พาณิชย์จะร่วมกันตรวจสอบบัญชีเงินฝากของ ธนาคารทั้ง 36 แห่ง ว่าเป็นบัญชีที่มีความ เสี่ยงสูง จนเป็นเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นบัญชี ที่มีการรับจ้างเปิดบัญชีหรือเป็นบัญชีที่จะนำมา ใช้ในการประกอบอาชญากรรมหรือไม่ หากพบ ว่าบัญชีใดอยู่ในข่ายต้องสงสัย ทางธนาคารก็ จะมีการเฝ้าระวัง (Monitor) บัญชีดังกล่าว อย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันปปง.จะประสาน การปฏิบัติกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อดำเนินการสืบสวน ชยายผลรวบรวมพยานหลักฐาน หากพบว่ามี ส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งมิจจาชีพก็จะดำเนินคดี กับบุคคลดังกล่าวและเครือข่ายในพื้นที่

สำหรับประชาชนท่านใด ถูกแก๊ง มิจจาชีพโทรศัพท์มาหลอกลวงก็ขอให้รีบแจ้ง ไปยังสปก.ปปง.โดยเร็วที่สุด เพื่อจะได้สามารถ ระงับยับยั้งการถอนเงินของกลุ่มมิจจาชีพได้ อย่างทันท่วงทีโดยโทรศัพท์แจ้งเหตุมาที่ สปก. ปปง.หรือ สายด่วน สอดไลน์ 1710 เมื่อ เข้าหน้าที่ประจำสปก.ปปง.ได้รับแจ้งเหตุจะ ประสานข้อมูลไปยังธนาคารเพื่อดำเนินการ ระงับยับยั้งการถอนไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อให้ธนาคารร่วมกับสำนักงานปปง.ดำเนินการ ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ทราบว่าเป็นบัญชีดังกล่าว เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่

ทั้งนี้ สปก.ปปง.จะประสานข้อมูลไป ยังผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ตรวจสอบ หมายเลขโทรศัพท์ว่าเป็นการโทรศัพท์มา จากต่างประเทศ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ VoIP หรือไม่อย่างไร เมื่อได้ข้อเท็จจริง เป็น ผู้ยุติว่าเป็นการกระทำของกลุ่มมิจจาชีพ หรือ แก๊ง Call Center จะประสานการปฏิบัติ กับพนักงานสอบสวนของฝ่ายตำรวจ หรือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเข้าสู่กระบวนการ สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย และ โดยปปง.จะใช้มาตรการตามกฎหมายฟอกเงิน ในการดำเนินการสืบสวนสอบสวน ยึดอายุดี ทรัพย์สินและคุ้มครองสิทธิให้กับประชาชน ผู้เสียหาย ซึ่งมาตรการนี้จะช่วยระงับยับยั้งความ เสี่ยงภัยให้กับพี่น้องประชาชน ไม่ต้องสูญเสีย ทรัพย์สินเงินทอง ให้กับแก๊งมิจจาชีพอีกต่อไป

นอกจากนี้ ในการรับจ้างเปิดบัญชี ถือ เป็นภัยร้ายแรงอย่างยิ่งต่อความสงบเรียบร้อย ของบ้านเมือง ซึ่งได้มีคำพิพากษาศาลฎีกา (คำพิพากษาฎีกา 831/2559)พิพากษาว่า เป็นการสนับสนุนการกระทำความผิดของแก๊ง คอลเซ็นเตอร์อาจเป็นความอาญา ผิดฐานฟอกเงิน อีกฐานหนึ่งซึ่งมีโทษจำคุก อัตราสูงถึง 10 ปี หากพบเห็น หรือ สงสัยว่าบุคคลใด มีพฤติกรรม ดังกล่าวขอให้แจ้งเบาะแสมายัง สปก.ปปง.

สายด่วน สอดไลน์ 1710 ทุกวัน ไม่เว้น วันหยุดราชการ

Source : มติชน (ตจว.)

Date : 16 พ.ย. 2560

Page : 1,11

No: 60393678

## รวบศาลมือบี้มทับเบิก หลังโพลีให้การคดี'รุกป่า'

รวบแล้วมือบี้ม'ทับเบิก' แจงข้อหาหนัก ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรอง-วางระเบิดทำให้ผู้อื่นตาย เจ้าตัวปฏิเสธ ตร.ค้านประกันตัว เผยเป็นชาวม้งและเจ้าของรีสอร์ทที่ถูกสั่งให้รื้อ (อ่านต่อหน้า 11)



**รวบมือบี้ม** เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวนายมา วงศ์ทับเบิก อายุ 53 ปี ผู้ต้องหาหลบวางระเบิดบริเวณปากทางแยกเข้าทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 3 ราย ไปสอบปากคำที่ สภ.หล่มเก่า เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน

## ต่อจากหน้า 1

### ทับเบิก

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงาน ทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.หล่มสัก และ สภ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ จับกุมนายมา วงศ์ทับเบิก อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 95/1 หมู่ 16 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดหล่มสัก คดีวางระเบิดบริเวณป่าทางแยกเข้าภูทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 3 ราย เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา โดยคุมตัวมาที่ สภ.หล่มเก่า พร้อมแจ้งข้อหาฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน มีวัตถุประสงค์ไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต กระทำให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือสินทรัพย์ของผู้อื่น และเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และทำให้เสียทรัพย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมาถูกจับกุมตัวคดี ป่าไม้ก่อนหน้านี้ และต้องเดินทางไปขึ้นศาล จังหวัดหล่มสักในเช้าวันเดียวกันนี้ ทางทีมสืบสวนจึงวางแผนจับกุมได้บริเวณข้างศาล

ต่อมา พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. เดินทางไปที่ สภ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เพื่อสอบปากคำนายมา โดยมี นายอรุณพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมนายตำรวจและทหารฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังสอบปากคำด้วย


ทั้งนี้ พล.ต.อ.ศรีวราห์ใช้เวลาสอบปากคำ นายมา ประมาณ 20 นาที โดยนายมาให้การปฏิเสธ ขณะที่ทางตำรวจได้ปฏิเสธการให้การประกันตัว จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวนายมาออกจากห้องสอบสวน ก่อนที่จะเปิดแถลงสื่อมวลชน

พล.ต.อ.ศรีวราห์กล่าวว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ประกอบกับพบวัตถุระเบิดและอุปกรณ์การประกอบระเบิดในที่เกิดเหตุ จึงทำให้เชื่อว่าเป็นการลอบวางระเบิด คนร้ายมุ่งประทุษร้ายต่อชีวิตของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งกับกลุ่มนายทุนที่ก่อสร้างรีสอร์ตบุกรุกป่าภูทับเบิก คดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์สะท้อนขวัญคนร้ายก่อเหตุโดยมุ่งประสงค์ต่อชีวิตต่อเจ้าหน้าที่รัฐเป็นการกระทำที่อุกอาจ จึงสั่งการให้ดำเนินการติดตามจับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว

พล.ต.อ.ศรีวราห์กล่าวว่า จากการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานจนทราบว่าผู้ที่ก่อเหตุคือนายมา จึงขออนุมัติหมายจับต่อศาลจังหวัดหล่มสัก แต่ผู้ต้องหาได้หลบหนีไป แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังเฝ้าหาข่าวและสืบสวนเพื่อจับกุมตัวมาดำเนินคดีให้ได้ จากนั้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สืบทราบมาว่านายมาจะมารายงานตัวต่อศาลจังหวัดหล่มสัก ในคดีที่ถูกจับกุมข้อหาบุกรุกป่าเมื่อหลายเดือนก่อน จึงวางแผนจับกุมตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมาเป็นชาวเขาเผ่าม้ง มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านทับเบิก ต.วังบาลแล้ว เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและอดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16 นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของรีสอร์ตทับเบิกอินดี้ ซึ่งอัยการสั่งฟ้องให้รื้อถอนรีสอร์ต ต่อมา นายมายื่นอุทธรณ์ต่อทางจังหวัดโดยอ้างว่าเป็นชาวม้งในพื้นที่ที่มีคุณสมบัติได้รับการผ่อนปรนเช่นเดียวกับชาวม้ง 50 รายที่มีรายชื่ออยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาอยู่ในพื้นที่ผ่อนปรน แต่ขณะรอการพิจารณามีเหตุระเบิดภูทับเบิกขึ้น และเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจขอศาลออกหมายจับปรากฏว่านายมาหลบหนีออกจากพื้นที่ไป



	Subject Heading :
Source :	ไทยรัฐ
Date : 16 พ.ย. 2560	Page : 9 No :

# ● ศาลปกครองสำนวน-เอกสาร “ชาญชัย” คดีเชื้อ “คิง เพาเวอร์” ยังไม่รับฟ้อง!

ศาลอาญาคดีทุจริตฯยังไม่รับคำฟ้อง “ชาญชัย” กรณีเป็นผู้กล่าวหา ทอท.เอื้อประโยชน์แก่คิง เพาเวอร์ แต่ถูกสื่อในและเทศใช้เป็นขบวนการโจมตีอีก

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้ตรวจคำฟ้องและเอกสารประกอบเบื้องต้น กรณีที่นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีตรองประธานคณะกรรมการด้านกลไกการปราบปรามการทุจริต คณะกรรมการวิสามัญป้องกันและปราบปรามการทุจริต สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายประสงค์ พูนธเนศ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กับพวกรวม 18 คน เป็นจำเลย ในความผิดฐานเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย

ขณะเดียวกันก็เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำการหรือไม่กระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้กรณีร่วมกระทำผิดกฎหมาย และข้อสัญญาที่เอื้อประโยชน์ให้เอกชนได้รับผลประโยชน์เกินกว่าที่สัญญาระบุไว้ ซึ่งมีการยื่นฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลมีความเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาล ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559 จึงมีคำสั่งให้รับสำนวนคำฟ้องของนายชาญชัยไว้พิจารณาเพื่อไต่สวนมูลฟ้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และนัดรวบรวมพยานเอกสาร หลักฐานบัญชี พยานบุคคลวันที่ 16 ม.ค.2561 เวลา 09.00 น. และตรวจสอบพยานหลักฐานวันที่ 12 ก.พ.2561 เวลา 09.00 น.

ก่อนที่จะกำหนดนัดไต่สวนพยานโจทก์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องต่อไป


ทั้งนี้ภายใต้กระบวนการพิจารณาในวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา ศาลเพียงแต่รับสำนวนคำฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาเพื่อการไต่สวนมูลฟ้อง โดยยังมีวินิจฉัยว่าคดีมีมูลหรือไม่อีกทั้งมิได้เป็นการประทับรับฟ้องแต่อย่างใดด้วย

อนึ่ง การฟ้องร้องข้างต้นเป็นเรื่องเดิมที่นายชาญชัยได้กล่าวหาผู้บริหาร ทอท.ว่าเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ โดยคณะกรรมการบอร์ด ทอท.ได้แก้ไขสัญญาการจัดเก็บรายได้ 15% เหลือเพียง 3% ของยอดการขายสินค้า ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จึงก่อให้เกิดความเสียหายกับรัฐ มูลค่า 14,290,660,119 บาท

แต่ในข้อเท็จจริงที่ผู้บริหาร ทอท.ชี้แจงมาตลอดคือ บอร์ด ทอท.ได้ขอปรับอัตราจัดเก็บรายได้การให้บริการ ณ จุดส่งมอบสินค้าเพิ่มขึ้นจากที่เคยได้รับ 3% ของ 15% จากมูลค่าการขายสินค้าภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่ซึ่งพาณิชย์ ซึ่งคำนวณออกมาจะได้ 0.45% เนื่องจากจุดส่งมอบสินค้าไม่ใช่พื้นที่ขายสินค้า

ส่วนอัตราที่บอร์ด ทอท.ขอปรับเพิ่มคือ 3% ของยอดรายได้ที่มีการให้บริการ ณ จุดส่งมอบสินค้า ทำให้ ทอท.ได้ค่าตอบแทนในการให้เข้าพื้นที่ ในจุดนี้เพิ่มขึ้น 2.55% เทียบกับได้ค่าตอบแทน เพิ่มขึ้นราว 6.6 เท่า รายละเอียดปรากฏตาม ข้อมูลในสื่อออนไลน์ของ ทอท.ชัดเจน

อย่างไรก็ตาม แม้ศาลอาญาคดีทุจริตฯจะ ยังไม่ได้มีการวินิจฉัยว่าคดีมีมูลหรือไม่ แต่ก็มี ข่าวปรากฏในสื่อหนังสือพิมพ์และออนไลน์ รวมถึงสำนักข่าวจากประเทศอังกฤษประจำไทย ระบุว่า ศาลได้รับฟ้องคดีนี้แล้ว และใช้กรณีนี้ เป็นชนวนกล่าวโจมตีองค์กรของรัฐในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทคิงเพาเวอร์ กรุ๊ปอย่างรุนแรง จนทำให้การดำเนินธุรกิจการ เป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ของบริษัทจากประเทศไทยสั่นคลอน แม้ศาล จะได้ขอให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวให้ถูกต้องและมี คำสั่งห้ามคุกคามไม่ให้เผยแพร่ข้อมูลและพยาน หลักฐานที่อาจกระทบต่อกระบวนการพิจารณา ของศาลจนกว่าคดีจะถึงที่สุด หรือศาลมีคำสั่ง เป็นอย่างอื่นแล้วก็ตาม.

	<b>MATCHON</b> INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	เดลินิวส์	
Date : 16 พ.ย. 2560 Page : ๗	No :	

# ตั้งเป้า 5 ปี ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

3 เมื่อวันที่ 15 พ.ย. นายอัคร จารุจินดา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม แถลงว่า เป้าหมายของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่วางแผนไว้ในระยะ 5 ปี ข้างหน้า จะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ต้องการให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยมีทั้งหมด 5 ข้อ คือ 1. ต้องการให้ประชาชนเป็นเจ้าของกระบวนการยุติธรรม จะปรับเปลี่ยนแนวความคิดและกระบวนการทำงานของระบบยุติธรรมใหม่ให้สนองตอบความต้องการประชาชนขั้นตอนต่าง ๆ ต้องง่ายและสามารถติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการยุติธรรมได้ ต้องไม่มีคำว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รับแจ้งความหรือคดีไม่คืบหน้า สิ่งเหล่านี้ต้องหมดไป

นายอัคร กล่าวอีกว่า 2. ประชาชนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันหรือการลดความเหลื่อมล้ำ กระบวนการยุติธรรมสามารถช่วยเหลือประชาชนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและรูปคดี การประกันตัวอาจต้องได้รับการปฏิรูปใหม่ 3. การปฏิรูประบบการสืบสวนสอบสวนใหม่ เพื่อให้ทุกคนเชื่อมั่นว่ากระบวนการสอบสวนมีความโปร่งใส เป็นธรรมอย่างแท้จริง 4. สร้างสังคมให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ปรับปรุงระบบการลงโทษใหม่ เปลี่ยนแนวความคิดว่าใครผิดจับเข้าคุกอย่างเดียว โดยดูการลงโทษที่เหมาะสม

เพื่อไม่ให้ทำผิดซ้ำอีก และ 5. กระบวนการยุติธรรมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยมีการปรับปรุงการดำเนินคดีพาณิชย์ ต้องได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานสากล ด้าน พล.ต.ท.อำนาจ นิ่มมะโน โฆษกคณะกรรมการฯ กล่าวว่า คณะกรรมการฯ จัดทำแผนปฏิรูปขั้นต้นเสร็จแล้ว โดยมีแผนปฏิรูป 10 ประเด็น อาทิ การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า การสร้างกลไกช่วยเหลือประชาชน

ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การปรับปรุงระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการสอบสวน เพื่อไม่ให้คดีขาดอายุความ โดยแผนทั้ง 10 ประเด็นจะมีการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน เมื่อการรับฟังความเห็นเสร็จสิ้นคณะกรรมการฯ จะเสนอแผนที่ผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นแล้วไปยังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติภายในวันที่ 24 ธ.ค. เพื่อให้มีการปฏิรูปประเทศตามแผนต่อไป.